

เรื่อง ภาระใจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:08 น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:38 น.

คำเทศนาเรื่อง ภาระใจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้อพระคำ มาระโก 6:30-42

โดย อ.เรวัฒน์ เทพจักร์

ชีวิตของคริสเตียนที่เติบโตขึ้นในความเชื่อแล้ว จะมีกิจวัตร2 อย่างคือ การใช้ชีวิตติดสนิทกับพระเจ้า จากนั้นก็จะก้าวสู่การใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้อื่น โดยจะกระทำวนเวียนเช่นนี้

ประการที่ 1 ไม่หมกมุ่นกับกิจกรรมจนกระทั่งทอดทิ้งพระเจ้า มก 6:30

หลายครั้งที่ชีวิตของเราจะต้องโลดแล่นไปพร้อมกับงาน กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ประชุมที่สำคัญบ้างและทั้งที่ไม่ได้สำคัญอยู่บ่อยครั้ง หลายครั้งเมื่อนั่งดูตารางปฏิทินขอตัวอย่าง : เช่นเดียวกับเรื่องมารีย์กับมารธา หลายๆครั้งที่เรากระทำเช่นเดียวกับมารธา ที่สาละวนอยู่กับงานที่เคยชิน จนพลาดสิ่งที่สำคัญกว่า ลก10:40-41 ตัวอย่าง : พระเยซูตรัสสอนว่า คนจนอยู่กับท่านเสมอ ยน 12:8 เพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอ แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอ"

นั่นกำลังบอกให้เราทราบว่า งานสังคมสงเคราะห์จะไม่มีวันหมดสิ้นในโลกนี้ ทุกๆวันเราจะเห็นผู้คนที่ยากลำบาก คนที่ต้องการความช่วยเหลือ คนที่ต้องการให้เรายื่นมือเข้าไปดูแลเขา ตัวอย่าง : เช่นเดียวกับพวกธรมานุษย์และทรงยื่นมือช่วยเหลือในมั่งรณขมถึงจนถึงขั้นยอมตายและคนที่ไม่ได้ แต่พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งผู้ทรงนำพาเราให้รอดพ้นจากบาป

ลูกา 5:16 แต่พระองค์เสด็จออกไปในที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานแต่คริสเตียนเรากลับหาสาเหตุที่เปลี่ยวเพื่อกระทำในสิ่งตรงกันข้าม ตัวอย่างไปป เตือนให้เข้าวัดบ้าง 04 มิถุนายน ไปปหวังคริสต์ตั้งรู้จักแบ่งเวลาขอบคุณพระบ้างในชีวิตประจำวัน สมเด็จพระสันตะปาปา

เราจะสร้างอุปนิสัยจนมันกลายเป็นกิจวัตรในชีวิตของเราอย่างไรในเรื่องนี้ ให้เราตั้งกฎเกณฑ์ในตัวเองว่า ถ้าไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้า ไม่ได้อ่านพระคำจะไม่ทานอาหารเข้า

แบบอย่างพระเยซูคริสต์คือ ไม่หมกมุ่นกับกิจกรรมจนกระทั่งทอดทิ้งพระเจ้า

ประกาศที่ 2 ไม่หมก มุ่งกับพระบิดาเจ้า จนกระทั่งทอดทิ้งฝูงชน มก 6:34

ในบางครั้งคริสเตียนก็อาจจริงจังกับพระเจ้ามาก พระเจ้าสัมพันธ์ดีมาก แต่มนุษย์สัมพันธ์มีปัญหา หลายคนยุ่งกับการเฝ้าเดี่ยว การอธิษฐาน และการอ่านพระคัมภีร์

มก6:34 พระเยซูคริสต์ทรงมีพระทัยสงสารผู้คน มิได้นั่งสงบลำพังตลอดเวลา แต่ทรงเปิดพระเนตรมองดูความต้องการของคนอื่นๆ และเห็นถึงความหิวโหย และสภาพที่ต่างกับคนในยุคสมัยนี้มาก ทุกวันนี้เรากลับเห็นแต่ความต้องการของตนเองสูง เห็นถึงความยากลำบากที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่ เห็นถึงโรคภัยไข้เจ็บของเราเอง เห็นถึงตัวอย่าง : อ.เปาโลสอนว่า 1คร10:33 ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทำทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นที่รัก เราได้เพียรพยายามแค่ไหนในการทำให้คนทั้งปวงพอใจ เราพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถแล้วหรือยังที่จะทำให้เพื่อนพี่น้องในคริสตจักรได้รับประโยชน์

ประกาศที่ 3 ไม่หมก เม็ดจากความรับผิดชอบ มก 6:35-38

หมกเม็ด ประกอบด้วยคำว่า หมก และ เม็ด

หมก แปลว่า ซุกไว้ข้างใต้ เช่น ปลาซ่อนมักจะหมกตัวอยู่ในโคลน. เขาแอบเอา ไทเหล้าไปหมกไว้ในกองฟาง.

เม็ด หมายถึง เล่ห์เหลี่ยม สาระ หรือประเด็นสำคัญ

สรุปคำว่าหมกเม็ด หมายถึง ซ่อนประเด็นหรือสาระสำคัญไว้, ซ่อนเงื่อนไขบางประการไว้, ซ่อนเงื่อนไขซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นอื่น

พวกเขา กลับเห็นในสิ่งตรงกันข้ามพระเยซูคริสต์ พวกเขาขอร้องเชิงบังคับพระเยซูให้เป็นคนสั่งประชาชน สั่งให้พวกเขาเหล่านั้นออกไปเสียเพื่อให้ทุกคนได้รับผิชอบภาระของตน โดยเสนอเหตุผลหลายข้อหลายอย่างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบ และหมกเม็ด

1. เพราะเวลาเกือบค่าลงแล้ว
2. เพราะที่นี้กันดารอาหารนัก
3. เพราะแต่ละคนควรจะได้รับผิชอบตัวเอง ไม่ใช่เป็นภาระผู้อื่น
4. เพราะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะจัดซื้ออาหารด้วยเงินมากมาย (คนทำงาน 8 เดือน)

หลายๆครั้งในชีวิตคริสเตียนเราก็มีเหตุผลมากมายที่พอจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของเราของครอบครัว ของเครือญาติ ของพี่น้องใน

แต่พระเยซูคริสต์ตรัสถามพวกเขาว่า ในพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนไปดุซิ.... สิ่งที่น่าสังเกตคือ พระเยซูถามถึงเต็มในที่ที่พวกเขา มี พระองค์มิได้ต้องการให้เขาทำเริ่มจาก

ในวันนี้ขอเพียงเราไม่หมกเม็ด คือซ่อนประเด็นหรือสาระสำคัญไว้, ซ่อนเงื่อนไขบางประการไว้เพื่อเลี่ยงการเผชิญกับพันธกิจที่ดูเหมือนเกินกำลัง ขอเพียงเราเทในสิ่งที่เรามี

เรื่อง ภาระใจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:08 น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:38 น.

เช่นเดียวกับศูนย์ AYC หรือค่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในคริสตจักร หรือเรื่องอะไรในชีวิตของท่าน ในครอบครัวของท่าน อย่าท้อถอย หรือถอดใจเสียก่อนเพราะเราคิดถึงสิ่งที่เรา